

HUNG HÀ Dân chủ, công khai khi sáp nhập trường học

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cùng với các địa phương trong tỉnh, ngành Giáo dục Hưng Hà là đơn vị đi đầu trong việc triển khai thực hiện sáp nhập các trường học nhằm tinh gọn biên chế, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện. Sau gần 3 tháng thực hiện sáp nhập, hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đã yên tâm công tác, hoạt động dạy và học giữ ổn định.

Xác định để công tác sáp nhập trường đạt hiệu quả cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, ngay sau khi quán triệt Nghị quyết số 19, dưới sự hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 23/2/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá toàn bộ 108 trường học trên địa bàn huyện, thống kê cụ thể các xã, thị trấn có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và các xã, thị trấn có cả 2 cấp tiểu học và THCS dưới 18 lớp. Trên cơ sở tình hình cụ thể của từng địa phương, từng trường học, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã thống nhất chủ trương, lộ trình sáp nhập và biện pháp tổ chức thực hiện. Để việc sáp nhập trường học được thực hiện hiệu



Tiết học của cô và trò Trường THCS Minh Khai (Hưng Hà).

quả, huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai để án sáp nhập, tổ chức lại các trường học đến cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn nhằm thống nhất phương pháp sáp

nhập trường học trong toàn huyện. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án sáp nhập nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau khi sáp nhập. Đầu tháng 8/2018, Hưng Hà công bố quyết định sáp nhập 29 đơn vị trường mầm non, tiểu học và THCS được sáp nhập thành 14 đơn vị trường học trên địa bàn từ 108 đơn vị giảm xuống còn 94 đơn vị. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh về việc sáp nhập trường học, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Huyện đã chủ động chỉ đạo rà soát mạng lưới các trường học trên địa bàn huyện báo đảm đủ các yêu cầu sáp nhập; có điều kiện thuận lợi như: quy mô nhỏ, cơ sở vật chất liên kế,

cán bộ quản lý trường tiểu học gần đến tuổi nghỉ chế độ hoặc có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi nhằm giảm thiểu các tác động do xáo trộn về đội ngũ cán bộ quản lý. Huyện Hưng Hà lựa chọn thời điểm tháng 8 sáp nhập bởi đây là thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, trường mới sau sáp nhập và đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu của năm học mới sẽ góp phần ổn định tình hình, không tạo ra sự gián đoạn. Do việc thực hiện sáp nhập được tiến hành chặt chẽ từ cơ sở, được trường học sâu rộng trong các địa phương nên quá trình sáp nhập và hoạt động của các trường đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là nhân dân và phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là hiệu trưởng, hiệu phó chuyển vị trí công tác đã được làm tốt công tác tư tưởng nên yên tâm công tác ở vị trí mới. Mặc dù huyện Hưng Hà đã tổ chức thực hiện việc sáp nhập trường học khá bài bản song hiện nay, một số trường trên địa bàn huyện

đang gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là cơ sở vật chất như phòng hiệu bộ, phòng chức năng; một số đơn vị có 2 điểm trường trong cùng một xã nhưng cách xa nhau gây khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động chung... Cô giáo Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bùi Hữu Diên (xã Chi Hòa) chia sẻ: Cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ song còn thiếu so với nhu cầu mới, cần có phòng hội đồng đủ để gần 60 cán bộ, giáo viên dự họp, phòng phổ hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học chưa có vì đang chờ xây mới trong khi nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp. Một số công trình phụ trợ như: hệ thống biển trường, bảng biểu treo tên trường mới, trang thiết bị dạy học... cũng chưa có kinh phí để làm mới. Về công tác quản lý, khối lượng công việc của hiệu trưởng sẽ nhiều hơn, đòi hỏi nhiều thời gian hơn, phó hiệu trưởng cấp THCS cũng cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu hoạt động chuyên môn của cấp tiểu học. Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hiện nay, cùng với Hưng Hà, các địa phương trong tỉnh cũng đang gấp rút hoàn thành đúng kế hoạch sáp nhập trường học vào quý IV năm nay. Việc bám sát chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, các ngành sẽ giúp việc sáp nhập đạt hiệu quả cao, giữ ổn định và nâng chất lượng hoạt động dạy và học tại các nhà trường.

ĐẶNG ANH

Góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới là những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) triển khai trong thời gian qua, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong các cấp hội được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo gắn với thực hiện các nội dung, chương trình công tác cụ thể. Theo đó, các phong trào: phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch... được hội viên hàng hái tham gia. Hội phụ nữ cơ sở tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp ngày công lao động, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới; tích cực phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững; thực

hiện chương trình nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường với các mô hình: phân loại và thu gom rác thải, đường hoa phụ nữ, đoạn đường phụ nữ tự quản. Đặc biệt, các cấp hội đã khảo sát thực trạng sử dụng nước sạch và phân loại xử lý rác thải tại 286 xã, phường, thị trấn; khảo sát nhu cầu sử dụng nước máy của 1.000 hộ hội viên phụ nữ; xã hội hóa được 60 triệu đồng hỗ trợ 30 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lắp đặt, sử dụng nước máy, góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước máy đạt 95%...



Hội viên phụ nữ xã Thái Dương (Thái Thụy) tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng và hơn 1.200 ngày công. Các cấp hội cũng tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình hũ gạo tình thương, cấp lá yêu thương, tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế; tuyên truyền, vận động hội viên góp, ủng hộ 2,175 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 50 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Chị Bùi Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Thời gian qua, Hội LHPN xã đã vận động các nguồn xã hội hóa xây dựng mô hình câu lạc bộ yêu thương tặng 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 40 triệu đồng. Chị em phụ nữ trong xã tiết kiệm theo gương Bác được 40 triệu

đồng cho 8 hội viên nghèo vay không lấy lãi; phối hợp với Hội LHPN huyện hỗ trợ 60 triệu đồng xây 2 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo... Sự đồng lòng, chia sẻ của các cấp hội đã giúp nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Việc hỗ trợ, tổ chức cho hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường cũng được các cấp hội chú trọng. Các cấp hội đã phối hợp mở 2.500 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi; tín chấp với các công ty, nhà máy mua gần 8.000 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất. Cùng với đó, các cấp hội đã phối hợp với các ngân hàng quản lý các nguồn vốn ưu đãi với số dư hơn 1.786 tỷ đồng cho hơn 57.414 người vay, hướng dẫn các thành viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; thực hiện hiệu quả dự án quỹ quay vòng vốn cho cấp quận và vệ sinh hộ gia đình tại 54 xã cho hơn 12.700 gia đình vay vốn xây dựng công trình vệ sinh và phát triển kinh tế với số vốn cho vay

là 79,8 tỷ đồng. Hội phụ nữ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp nhau không hoãn lại bằng tiền, thóc, vật tư phân bón... trị giá hơn 10,2 tỷ đồng. Cùng với đó, cán bộ, hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức với tổng dư nợ tiết kiệm hơn 141 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế... Với các hoạt động thiết thực, mỗi năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp hàng triệu hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Với những hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, hội LHPN đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia. Hiện nay, tỷ lệ thu hút hội viên trong toàn tỉnh đạt khoảng 82,2%; 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, đi đầu trong vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng, là động lực để các cấp hội tiếp tục cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

PHƯƠNG ANH

Liên hoan ca trù toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh

(nhandan.com.vn) Cục Di sản văn hóa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức liên hoan ca trù toàn quốc tại Hà Tĩnh vào đầu tháng 11 tới. Liên hoan ca trù toàn quốc là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 240 ngày sinh (1778 - 2018) và 160 năm ngày mất (1858 - 2018) của Ủy viên Nguyên Công Trứ - người đã có đóng góp lớn trong quá trình phát triển nghệ thuật hát ca trù. Đây là cơ hội tổng kết và đánh giá lại toàn bộ thành quả phục hưng ca trù và bảo cáo thực trạng sức sống của ca trù hiện nay trong đời sống xã hội đương đại, qua đó khẳng định Việt Nam đã thực hiện đầy đủ và đạt được những kết quả thiết thực trong hành động quốc gia theo như cam kết với UNESCO về bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa ca trù. Kết quả liên hoan cũng sẽ là một trong những cơ sở dữ liệu để tiến tới thực hiện hồ sơ xin chuyển di sản hát ca trù từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Liên hoan ca trù diễn ra từ ngày 1 - 5/11, với sự tham gia của 13 tỉnh, thành phố có di sản ca trù. Các ca nương, kép đàn, quan viên tham gia liên hoan sẽ phải trình diễn hai nội dung bắt buộc và không bắt buộc. Nội dung bắt buộc gồm ít nhất 3 trong số 15 thể cách quy định, còn lại là nội dung tự chọn tùy theo đặc điểm, phong cách vùng miền... Liên hoan ca trù toàn quốc do nhạc sĩ Đặng Hoàng Loan làm tổng đạo diễn, cố vấn chuyên môn. Liên hoan sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Nhạc sĩ Đặng Hoàng Loan cho biết, điểm đặc biệt của liên hoan ca trù năm nay là sự góp mặt của lứa nghệ nhân trẻ ở độ tuổi từ 15 trở lên, hoàn toàn là thế hệ kế cận và vắng bóng lứa nghệ nhân lão niên do tuổi cao, sức yếu hoặc đã qua đời.

Trưng bày 6 dòng tranh dân gian tại Hà Nội



Các em tìm hiểu tranh dân gian.

(nhandan.com.vn) Vừa qua, tại Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội đã tổ chức triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam và ứng dụng" tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), giới thiệu tổng quan những nét đặc sắc của 6 dòng tranh dân gian nổi tiếng và khơi gợi những ý tưởng sáng tạo từ tranh dân gian đến các em học sinh. Buổi triển lãm có 6 dòng tranh dân gian nổi tiếng từ các miền đất nước: tranh Kim Hoàng, tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh làng Sình (Thừa Thiên - Huế), tranh kính Nam Bộ, tranh gói vải (Đông Tháp) với những nét đặc sắc và sơ lược lịch sử hưng suy, cho người xem những hiểu biết khái lược về mỗi dòng tranh. Khởi gợi những cảm hứng từ những họa tiết và màu sắc của tranh Kim Hoàng, cầu lạc bộ cùng bề sáng tạo đã tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo từ tranh dân gian Kim Hoàng" cho các em học sinh Hà Nội và đã nhận được hơn 300 tác phẩm tranh vẽ, thiết kế thời trang và các sản phẩm khác như bưu thiếp, thiết kế túi, khăn, làm mô hình sáng tạo... của các bạn nhỏ. Trên "cốt nền" của văn hóa dân gian, những ý tưởng ngộ nghĩnh của các em mang đến nhiều niềm vui cho cuộc sống. Đây là nỗ lực mới của tranh Kim Hoàng tới đời sống đương đại sau những cố gắng phục dựng dòng tranh này của nhà nghiên cứu và sưu tập Nguyễn Thu Hòa. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 10/11, tại Nhà Thái học, trong khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo cùng tranh dân gian cho các em nhỏ.

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỦA KHẨU CẢNG ĐIỂM ĐIỂM Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Là lực lượng chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền đã lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tốt việc quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đảng ủy đã chủ động xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT), các quy chế, quy định lãnh đạo các nhiệm

vụ trọng tâm và duy trì thực hiện các quy chế, quy định nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy, tổ chức đảng của đơn vị coi là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo hàng năm, hàng tháng, do đó đã kịp thời xây dựng và duy trì thực hiện bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Lương, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, hàng năm, Đảng ủy Đồn Biên phòng xây dựng chương trình kiểm tra của từng năm với 20 cuộc ở 20 lượt tổ chức đảng với trên 60 lượt đảng viên là cấp ủy viên trực thuộc; xây dựng chương trình giám sát chuyên đề của từng năm là

10 cuộc ở 10 tổ chức đảng với 20 đảng viên là cấp ủy viên trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sai phạm, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát từng năm, tổ chức triển khai

ng nghiêm túc, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng; giúp đảng ủy xây dựng và ban hành quy chế duy trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có. Căn cứ vào kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, 4 chỉ bộ trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch thực hiện và đã kiểm tra 250 lượt đảng viên về thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm, những quy định của quân đội, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và mối quan hệ công tác giữa đảng viên với nơi cư trú... Từ các cuộc kiểm tra, giám sát đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đồng thời cũng

là hình thức giáo dục rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả sau kiểm tra, giám sát cho thấy, cán bộ của Đồn Biên phòng đã chấp hành kỷ luật rất tốt, trong 10 năm qua chỉ có 2 đảng viên vi phạm kỷ luật, không có tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra, xem xét, xử lý. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Lương: Đạt được kết quả trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên thì Đảng ủy đã làm tốt việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Điều lệ Đảng và những quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ những nội dung để tự giác chấp hành. Chú trọng quán triệt sâu sắc tinh thần của công tác kiểm tra, giám sát là chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả. Ngoài ra còn tăng cường

công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những vấn đề còn thiếu sót, khuyết điểm để nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục. Với những nỗ lực trên, nhiều năm qua, đơn vị đã nhận được nhiều giấy khen của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ

đội Biên phòng tỉnh và bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

THU THUY



Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền chủ động nắm tình hình từ xa trên biển thông qua các chủ tàu thuyền.